

## Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026



Ảnh minh họa

**Câu 5: Vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân trong tổ chức chính quyền địa phương được pháp luật quy định như thế nào?**

**Trả lời:**

Điều 113 Hiến pháp năm 2013 quy định:  
- Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

- Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

**Câu 6: Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?**

**Trả lời:**

Điều 6 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định về Hội đồng nhân dân như sau:  
- Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân.

- Thường trực Hội đồng nhân dân là cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân, thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các quy định khác của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

- Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân không thể đồng thời là thành viên của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

- Ban của Hội đồng nhân dân là cơ quan của Hội đồng nhân dân, có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng nhân dân, giám sát, kiến nghị về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

**Câu 7: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào?**

**Trả lời:**

Theo quy định tại Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 thì việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

**Câu 8: Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử được quy định như thế nào?**

**Trả lời:**

Theo quy định tại Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015: Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

(còn nữa)

SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI BÌNH

## Bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử

Thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra ngày 23/5/2021. Ngay sau khi có kế hoạch của trung ương, của tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử, Công an tỉnh đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Tăng cường các biện pháp nắm tình hình, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng nắm chắc tiêu chuẩn ứng cử viên, phát hiện kịp thời những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết; bảo vệ tuyệt đối an toàn các hội nghị hiệp thương, các cuộc tiếp xúc cử tri. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, phản động.

Trung tá Bùi Tiến Trường, Trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết: Để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử, thời gian qua, Công an huyện Vũ Thư đã chỉ đạo các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện sớm, từ xa và tập trung đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu, giữ vững ANTT trong mọi tình huống. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án dư luận quan tâm; tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau bầu cử.

Công an tỉnh cũng chỉ đạo công an các địa phương mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ANTT. Thực hiện tốt công tác dự báo tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp có liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở như tranh chấp đất đai, khiếu kiện liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng... Xây dựng kế hoạch phân công, bố trí lực lượng theo các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, bảo đảm an toàn tại các địa điểm tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri và bầu cử. Chủ động phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ kho tàng, các mục tiêu chính trị, kinh tế quan trọng, công trình trọng điểm.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Xác định bảo vệ an toàn cuộc bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng công an, cuối năm 2020 Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề, triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT phục vụ cuộc bầu cử. Chỉ đạo các đơn vị công an trong tỉnh nỗ lực với quyết tâm chính trị cao nhất. Trong đó, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Bộ Chính trị, Bộ Công an, Tỉnh ủy cũng như các văn bản có liên quan đến bầu cử để tổ chức thực hiện. Tập trung đấu tranh, phân bác các quan điểm sai trái, thù địch. Làm tốt công tác nắm tình hình trên tất cả các lĩnh vực để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, nắm vững, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử. Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện và bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng, chống cháy, nổ, góp phần để bầu cử thành công tốt đẹp.

PHẠM HÙNG



Công an thành phố Thái Bình ra quân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

## Nâng cao nhận thức của người dân về quản lý trẻ em tại các chung cư, nhà cao tầng

Thời gian gần đây xảy ra một số vụ việc trẻ em bị rơi, ngã từ các chung cư, nhà cao tầng. Tại Thái Bình, tình trạng trẻ em rơi, ngã từ chung cư cũng đã từng xảy ra. Hầu hết số vụ trẻ em bị ngã là do thiếu sự giám sát của người lớn. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức của người dân về quản lý trẻ em tại các chung cư, nhà cao tầng cần được coi trọng.

Khảo sát tại Thái Bình, hiện nay các chung cư tập trung chủ yếu ở thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và trung bình. Thành phố Thái Bình hiện có khoảng 10 tòa nhà chung cư, cao nhất là 18 tầng. Chung cư Damsan nằm trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình có 18 tầng với 262 căn hộ, trong đó số gia đình có trẻ nhỏ từ 0 - 10 tuổi chiếm 70%, vì vậy việc bảo đảm an toàn cho trẻ được các gia đình đặc biệt quan tâm. Gia đình anh Nguyễn Văn Vinh và chị Vũ Thị Trà Giang sống tại tầng 10 của chung cư từ năm 2015, anh chị có 3 cháu, hai cháu lớn 11 tuổi và 10 tuổi, cháu nhỏ 4 tuổi nên việc giám sát, bảo đảm an toàn cho trẻ được anh chị đặc biệt quan tâm. Anh Vinh chia sẻ: Năm 2015, tôi mua căn hộ chung cư, lúc mới đến ở căn hộ đang trong quá trình hoàn thiện, một số cửa sổ chưa có song, lan can chưa lắp nên tôi đã đề nghị Ban Quản lý chung cư lắp để bảo đảm an toàn cho trẻ. Cùng với hoàn thiện hệ thống bảo đảm an toàn, việc trông coi trẻ vợ chồng tôi phải nhờ hai bên nội, ngoại chăm sóc và thường xuyên dặn



Chung cư Damsan (phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình).

ông bà để ý đến các cháu. Ông Nguyễn Văn Bằng, thành viên Ban Quản lý chung cư Damsan cho biết: Từ khi chung cư đi vào hoạt động đến nay, tất cả các gia đình có trẻ nhỏ đều có người thân hoặc thuê người trông coi trẻ. Tại mỗi gia đình, các khung bảo cửa sổ và ban công đều được làm bằng inox, sắt... để bảo đảm an toàn cho trẻ. Bên cạnh nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm công tác phòng, chống cháy, nổ,



Các gia đình sống tại chung cư Damsan hàn khung bảo vệ khu vực ban công để phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ.

điện nước, an ninh trật tự, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa, băng thông báo của chung cư về việc quản lý trẻ nhỏ, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

Gia đình chị Nguyễn Thị Minh cũng như nhiều gia đình sống tại chung cư Petro, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, mỗi lần nghe thông tin có trẻ ngã từ chung cư, nhà cao tầng gia đình chị và các gia đình xung quanh rất lo lắng, bảo nhau luôn quan tâm, để ý hơn đến các con. Chị Minh tâm sự: Chung cư Petro có 8 tầng với trên 110 căn hộ, chủ yếu là gia đình có trẻ nhỏ. Gia đình tôi có 2 cháu trai, cả 2 đều còn nhỏ và rất hiếu động nên thường xuyên phải để ý đến các cháu. Mặc dù gia đình ở tầng 3 của tòa nhà nhưng các cửa sổ và lan can đều có khung bảo vệ và lưới chắn. Với các gia đình sống cùng khu chung cư, sau vụ việc cháu bé bị ngã từ nhà cao tầng vừa qua, một số hộ đã chủ động mua lưới bao quanh ban công để bảo đảm an toàn cho trẻ. Theo ông Nguyễn Đỗ Chính, Phó ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố, để bảo đảm an toàn cho trẻ ở chung cư, lan

can ban công nhà cao tầng tối thiểu phải cao 1,2m và không được phép làm lan can theo thanh ngang tính từ mặt sàn lên đến đỉnh để tránh trẻ leo trèo; chiều cao của số trong mỗi căn hộ phải tối thiểu 1m tính từ mặt sàn lên bề mặt cửa sổ, chiều cao lớn hơn thì càng tốt. Người lớn luôn theo sát và cùng trẻ vào thang máy khi đi chuyển.

Trước tình trạng trẻ bị rơi, ngã tại các chung cư, đầu tháng 3/2021, Ủy ban Quốc gia về trẻ em ban hành văn bản triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em đến cha mẹ, người chăm sóc trẻ, gia đình, thôn, tổ dân phố, khu dân cư, trường học, lớp học để bảo đảm an toàn cho trẻ em và thực hiện việc cải tạo, sửa chữa các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích trẻ em. Tại Thái Bình, thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 26/5/2020

của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, trong đó chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em, phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã ở các chung cư, nhà cao tầng; đồng thời, tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức về quản lý trẻ em tại các chung cư, nhà cao tầng để tránh tai nạn thương tích cho trẻ.

NGUYỄN CƯỜNG

### ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRẺ EM KHI SỐNG Ở NHÀ CAO TẦNG

Ngoài về thăm mỹ, các ban công, lan can hay cửa sổ chung cư, tòa nhà cao tầng cần bảo đảm an toàn.

**Luôn có người lớn theo sát trẻ nhỏ, đặc biệt với trẻ dưới 6 tuổi**

**CHỦ ĐỘNG PHÒNG TRÁNH**

- Tháo dỡ bàn ghế, võng... để ở khu vực ban công
- Hạn chế kê giường, tủ, bàn ghế... cạnh cửa sổ
- Các cửa chính, cửa sổ phải có chốt khóa an toàn để trẻ không mở được
- Dùng lưới rào lan can, quây phần trước ban công, cửa sổ

**GIẢI PHÁP KỸ THUẬT**

- Lan can ban công cao từ 1,4m trở lên
- Khoảng cách giữa các thanh chắn không rộng quá 10 cm
- Kính lắp đặt phải là kính chịu lực...
- Chiều cao từ mặt sàn lên bậu cửa sổ từ 1m trở lên; cửa sổ phải có chấn song hoặc lưới an toàn

<https://infographics.vn>